

สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- ปลุกราชเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้กล้า ๒ หมื่นต้น (แนวหน้า ๒๒ ม.ค. ๖๗ หน้า ๘)
- สคทช.ติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนป่าสงวนฯ จ.เชียงใหม่ (เดลินิวส์ ๒๓ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑๐)
- คอแล่มจอตป้ายประชาชน พลังงานต้องมั่นคง (มติชน ๒๔ ม.ค. ๖๗ หน้า ๔)

สื่อออนไลน์

- กรมป่าไม้-ราช กรุ๊ป ค้นหาสุดยอดต้นแบบป่าชุมชน ซึ่งรางวัล “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๗ (สยามรัฐ ๒๒ ม.ค. ๖๗) <https://siamrath.co.th/n/508794>
- พัชรวาท ลงพื้นที่ จ.ระนอง มอบการบ้าน ๑๑ ข้อ ให้ ๖ จังหวัดอันดามัน (ไทยรัฐ ๒๒ ม.ค. ๖๗) www.thairath.co.th/news/politic/2757208
- พัชรวาท มอบการบ้าน ๑๑ ข้อ ให้ ๖ จังหวัดอันดามัน ก่อนร่วม ครม.สัญจร ที่ระนอง (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๓ ม.ค. ๖๗) <https://mgronline.com/daily/detail/9670000006506>
- ภูมิธรรม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง (มติชน 22 ม.ค. 67) www.matichon.co.th/politics/news_4389051#google_vignette

ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้กว่า 2 หมื่นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นพื้นที่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว, นางเกศต์สิริ สมบูรณ์ศิลป์ ผอ.ททท. สำนักงานนครราชสีมาเป็นประธาน ร่วมเป็นประธานกิจกรรม และมีผู้ร่วมพิธีโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วย ดร.วิรัช ฌ นครนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นางลักขณา นะวิโรจน์ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกเมืองหนาว ฟลอร่าพาร์ค, นายวีระชาติ หุ่นไ่มแหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, ดร.อนันต์ ดาไลดม ประธานที่ปรึกษา ศูนย์เรียนรู้ฯ ฟลอร่าพาร์ค, นายปรีชา ล้อมอ้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์โคราช, นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานศึกษาในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ที่ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกเมืองหนาว “ฟลอร่าพาร์ค” ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทางอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ ฟลอร่าพาร์ค และหน่วยงานในพื้นที่ จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อฟื้นฟูสภาพผืนป่าในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในปี 2567 นี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.2567 จึงได้มีโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ต่างๆ จากกรมป่าไม้รวมกว่า 20,000 ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สคทช.ติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนป่าสงวนฯ.เชียงใหม่

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบนำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกินและอยู่อาศัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.รวิวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด



ดร.รวิวรรณ ภูริเดช



เชียงใหม่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สคทช. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2567

ดร.รวิวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) กล่าวว่า หลังจากที่มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 11,455 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา จัดการคนเข้าไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,347 ราย และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตำบลแม่ทา อำเภอแม่เอน จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,282 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา จัดคนเข้าใช้ประโยชน์ จำนวน 1,375 ราย ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยดำเนินโครงการตามกรอบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 6 ด้าน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดกำหนด ดังนี้ 1.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ตำบลกองแขก อำเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำ อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1 โครงการ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 35 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมสนับสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จำนวน 10 ราย โดยกรมปศุสัตว์ ด้านที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ จำนวน 1 โครงการ (ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การตลาดนำการผลิต” ให้กับสมาชิกโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 5 กลุ่ม

2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่เอน จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สาธิตการทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ ดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้นเคื่อ เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ





เช่น อบรมเกษตรกรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ด้านการผลิตพืช กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด และอบรมให้ความรู้กับสมาชิก เช่น ส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านสหกรณ์แก่กลุ่มอาชีพ สนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่โครงการ อบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตน้ำมันโค เป็นต้น

ผอ.สคทช. กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามกรอบแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะช่วยขยายผลต่อยอดสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในการมีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ สคทช. ยังมีนโยบายที่จะผลักดันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในพื้นที่ คทช. โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากชุมชน คทช. เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงสินค้าจากพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม อีกทั้งจะขยายผลยกระดับเครื่องหมายแสดงสินค้าและคุณภาพสินค้าเพื่อให้ไปสู่ระดับสากลต่อไป.

ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน

จอด ป้าย ประชาชน

พลังงานต้องมั่นคง

ปี 2567 นอกจากการบริหารราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาแก๊สหุงต้ม และราคา ค่าไฟฟ้าของรัฐบาลแล้ว ยังมีอีกเรื่องท้าทายกว่าให้รัฐบาล กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ต้องเร่งหาทางออกให้เร็วที่สุด นั่นคือ การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และการรักษาระดับผลิตปิโตรเลียมให้ได้ปริมาณ ตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

เพื่อทดแทนแหล่งก๊าซธรรมชาติปัจจุบันที่มีการขุดเจาะมาแล้วหลายสิบปี ทำให้ปริมาณสำรองลดน้อยลงทุกปี



ความมั่นคงแรก การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 25 ในแปลงพื้นที่บนบก รายละเอียดของการกำหนดพื้นที่สำหรับเปิดให้ยื่นขอสิทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และขั้นตอนการยื่นคำขอเข้าใช้พื้นที่ที่มีความชัดเจน อาทิ การดำเนินการกิจกรรมบนบกที่บางแปลงสัมปทานจำเป็นต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำการสำรวจ หรือผลิตในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นิคมสร้างตนเอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งนี้ รอรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก หรือ Bidding round รอบ 25 ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานมีแผนจะเสนอรัฐบาลชุดนี้เพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างรายได้และกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

ความมั่นคงสอง การเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา สร้างความตกลงระหว่างประเทศเรื่องผลประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

ความมั่นคงสาม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องดำเนินการเร่งติดตามกำกับดูแลการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ให้กลับมาผลิตในปริมาณที่กำหนดไว้ตามแผนงานโดยเร็วที่สุด

ความมั่นคงสุดท้าย คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) เป็นอีกงานหนึ่งที่กรมจะผลักดันให้เห็นผลมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065 โดยขณะนี้ได้มีโครงการนำร่องด้านการกักเก็บ Co2 ในพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย และจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจต้องมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการจูงใจด้านการค้าและการลงทุนเกี่ยวกับ

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16754

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 38.10 Ad Value: 41,910

PRValue (x3): 125,730

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จุดป้ายประชาสัมพันธ์: พลังงานต้องมั่นคง

เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แม้ว่าภารกิจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานจะไม่อาจสำเร็จจุลวง
ทุกขั้นตอนภายในเวลาเพียงปีเดียว
แต่หากสร้างความชัดเจนและกำหนดทิศทาง กรอบความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้ จะช่วยให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนโครงการต่างๆ
เดินหน้ารวดเร็ว สร้างความต่อเนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมในอนาคต
เพื่อพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

ปิยะวรรณ ผลเจริญ

กรมป่าไม้-ราช กรุ๊ป เฟ้นหาสุดยอดต้นแบบป่าชุมชน ชิงรางวัล “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2567

📄 โฟลด์ 📱 แชร์ 🔄 Share

🕒 22 มกราคม 2567 19:40 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 วัยใส-นิวเจน

คนรักป่า ป่ารักชุมชน
กำลังขึ้น



ขอเชิญป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดป่าชุมชน

โครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2567

ป่าชุมชนชนะเลิศจะได้รับรางวัลด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรางวัลระดับอื่นๆ รวม 16 รางวัล **รวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท**

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
www.forest.go.th/community หรือ www.ratch.co.th



สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่

กรมป่าไม้ จับมือ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เฟ้นหาสุดยอดต้นแบบป่าชุมชน ภายใต้โครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ปีที่ 17 ร่วมขยายเครือข่ายป่าชุมชนยั่งยืนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน บนเป้าหมาย “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 200,000 บาท เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันที่ จนถึง 15 มีนาคม 2567

ป่าชุมชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th และเว็บไซต์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) www.ratch.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” และสำนักจัดการป่าชุมชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5654

การประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2567 ประกอบด้วยรางวัลรวม 16 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านบาท ได้แก่

1. รางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท
2. รางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 150,000 บาท
3. รางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท
4. รางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รองชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท
5. รางวัลอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ด้านการพัฒนา 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และแผนงานการอนุรักษ์ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน



🕒 22 ม.ค. 2567 22:33 น.

ข่าว > การเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

"พัชรวาท" ลงพื้นที่ จ.ระนอง มอบการบ้าน 11 ข้อ ให้ 6 จังหวัดอันดามัน

"พัชรวาท" ลุยพื้นที่ระนอง มอบการบ้าน 11 ข้อ ให้ 6 จังหวัดอันดามัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทศพรในพื้นที่แก้ไขปัญหาชาวบ้าน-ดูแลนักท่องเที่ยวให้สะดวกปลอดภัย พร้อมกำชับเร่งรัดปัญหาสร้างสะพานเกาะพยาม สั่งลาดตระเวนจับตาเข้มบุกรุกป่า-ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ระนอง ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 23 ม.ค.นี้ โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลงานดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ขณะที่ช่วงบ่ายได้ไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล) พร้อมกับตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

โดย พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ และรับฟังข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 6 จังหวัด ขอให้หน่วยงานดำเนินการ 11 ข้อ ดังนี้

1.โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการมารีน้ำชุมชนยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน

2.โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

3.โครงการสำคัญในพื้นที่ที่ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พังงา (ด้านพญาพิพิธ) โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณถ้ำมรกต หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง) โครงการป่าในเมืองประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 จ.ระนอง

4.การดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำด้วย

5.การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมดำเนินการกำหนดพื้นที่ และมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า-ป่าชายเลน ให้เร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด ฝ้าระวัง และลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง

7.การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำความเข้าใจกับ อปท. ด้วย

8.พื้นที่จัดการขยะ ให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบและจัดทำพื้นที่จัดการขยะในพื้นที่ป่า โดยประสานงานร่วมกับ อปท. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน

9.การพัฒนาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว เข้ามาศึกษาหาความรู้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

10.ขอความร่วมมือชาวประมง และชาวประมงพื้นบ้าน ทำการประมงอย่างระมัดระวังในช่วงฤดูวางไข่ (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ตลอดจนตรวจตราเครื่องมือประมงที่วางข้ามคืน เพื่อช่วยลดผลกระทบของเต่าทะเลจากเครื่องมือประมง

11.การก่อสร้างสะพานที่เกาะพยาม ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ช่วยกันเร่งรัดแก้ไขปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกับ 6 จังหวัดอันดามัน ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ได้เกิดไฟฟ้าดับกะทันหัน ทำให้ พล.ต.อ.พัชรวาท ต้องรับฟังการรายงานการดำเนินงานภายนอกห้องประชุมท่ามกลางธรรมชาติ ใช้เวลาเกือบ 40 นาที โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง.

"พัชรวาท" มอบการบ้าน 11 ข้อ ให้ 6 จังหวัดอันดามัน ก่อนร่วม ครม.สัญจร ที่ระนอง

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2567 00:59 ปรับปรุง: 23 ม.ค. 2567 00:59 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



10



"พัชรวาท" ลุยพื้นที่ระนอง มอบการบ้าน 11 ข้อ ให้ 6 จังหวัดอันดามัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาชาวบ้าน-ดูแลนักท่องเที่ยวให้สะดวกปลอดภัย พร้อมกำชับเร่งรัดปัญหาสร้างสะพานเกาะพยาม สั่งลาดตระเวนจับตาเข้มบุกรุกป่า-ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ระนอง ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 23 ม.ค.นี้ โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลงานดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ขณะที่ช่วงบ่ายได้ไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล) พร้อมกับตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง



โดย พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ และรับฟังข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 6 จังหวัด ขอให้หน่วยงานดำเนินการ 11 ข้อ ดังนี้

1.โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการมารีน่าชุมชนยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน

2.โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

3.โครงการสำคัญในพื้นที่ที่ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พังงา (ด้านพญาพิพิธ) โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณถ้ำมรกต หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง) โครงการป่าในเมืองประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 จ.ระนอง

4.การดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำด้วย

5.การแก้ไขปัญหาคารกัคเศาะชายฝั่ง ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำแผนเพื่อแก้ไข ปัญหา โดยให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมดำเนินการกำหนดพื้นที่ และมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารกัคบุกรุกป่า-ป่าชายเลน ให้เร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหอย่างเข้มงวด ฝ้า ระวัง และลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง

7.การแก้ไขปัญหาคารกัคทะเล ต้องแก้ไขปัญหาดั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญห ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำ ความเข้าใจกับ อปท. ด้วย

8.พื้นที่จัดการขยะ ให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สํารวจและจัดทำพื้นที่จัดการขยะในพื้นที่ ป่า โดยประสานงานร่วมกับ อปท. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน

9.การพัฒนาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว เข้ามา ศึกษาหาความรู้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

10.ขอความร่วมมือชาวประมง และชาวประมงพื้นบ้าน ทำการประมงอย่างระมัดระวังในช่วงฤดูวางไข่ (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ตลอดจนตรวจตราเครื่องมือประมงที่วางข้ามคืน เพื่อช่วยลดผลกระทบของเต่า ทะเลจากเครื่องมือประมง

11.การก่อสร้างสะพานที่เกาะพยาม ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ช่วยกันเร่งรัดแก้ไขปัญหเพื่อให้พี่น้อง ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกับ 6 จังหวัดอันดามัน ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ได้เกิดไฟฟ้าดับ กะทันหัน ทำให้ พล.ต.อ.พัชรวาท ต้องรับฟังการรายงานการดำเนินงานภายนอกห้องประชุมท่ามกลาง ธรรมชาติ ใช้เวลาเกือบ 40 นาที โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง.

'ภูมิธรรม' ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง

วันที่ 22 มกราคม 2567 - 21:18 น.



'ภูมิธรรม' ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ช่วงบ่าย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมหารือ กับดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนส่วนราชการ ณ โรงแรมเจฟงไต้ ม.5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ว่าจากปัญหาพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ประชาชนอยู่อาศัยโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม 2530 (มติ ครม. ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน) และอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุ่ย บางส่วนกรมป่าไม้เคยอนุญาตให้ อบจ.ระนอง และเทศบาลเมืองระนอง เพื่อจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและจัดให้เป็นย่านการค้าและอุตสาหกรรมเนื้อที่รวม 502 ไร่ ปัจจุบันสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว ตนได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน



“ภูมิธรรม” กล่าวว่าสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อน หลังจากกรมธนารักษ์มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ กรมที่ดินได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินบริเวณชุมชนเมืองระนอง ภายหลังจากการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของที่ดินที่เพิกถอน โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดิน การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่น ๆ และ กรมสิทธิอาคารสิ่งปลูกสร้าง ในส่งมอบให้กรมธนารักษ์บริหารจัดการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการให้ความเห็น เกี่ยวกับสถานะที่ดินปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) สามารถดำเนินการส่งมอบ ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการต่อได้หรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้



- 1) แจ้งให้ สคทช. เพื่อรับทราบปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณาบททวนแนวทางว่าจะดำเนินการในเชิงนโยบายอย่างไร พร้อมรายงาน คทช. เพื่อรับทราบต่อไป
- 2) ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะ ของที่ดินชุมชนเมืองระนอง ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนตามข้อสั่งเกตของ คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วรวบรวมส่งให้ สคทช. เพื่อรับทราบปัญหา ข้อกฎหมาย และแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 3) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันในหลักการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง โดยการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ดำเนินการตามกฎหมาย และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ตนได้กำชับให้ทุกภาคส่วนราชการเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด